



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ
บริเวณถนนสายเขาเมาะ – ประชานิमित หมู่ที่ ๓ บ้านคลองหาเหนือ
ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เรียกลบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำบริเวณถนนสายเขาเมาะ – ประชานิमित หมู่ที่ ๓ บ้านคลองหาเหนือ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาที่ตั้งไว้ ๑๙๖,๐๐๐.-บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาโครงการจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน” ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่รับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทถ้วน คู่สัญญาได้รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ๙๙/๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน หากผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะถือว่าผู้นั้นได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร (ชั้น ๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. (นาฬิกาของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ) เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร (ชั้น ๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ชื่อซองเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) และยื่นซองสอบราคาได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๔๕-๐๓๗๖ ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.lumphoon.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘



(นายเสกศรณ กาโท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน